



ร.052/2563

17 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 บริษัท ราชนานิลิสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมหรือผู้มีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น กรุณาพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยส่งหนังสือขออนุญาตและเอกสารประกอบการขออนุญาตมายังบริษัท ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. ในวันประชุม บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณหน้าห้องประชุม กรณีพบผู้มีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย บริษัทขอความร่วมมือในการงดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านยังสามารถขออนุญาตให้กรรมการอิสระหรือผู้อื่นเข้าร่วมการประชุมแทนได้

3. บริษัทจัดเตรียมจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ไว้ทั่วบริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ถือหุ้น 1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

- โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ -

(นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ